

QUỲNH PHỤ

Đồn sức về đích huyện nông thôn mới

Thời điểm này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quỳnh Phụ đang dồn sức hoàn thiện các tiêu chí để đạt chuẩn huyện nông thôn mới trong năm 2019.



Sửa chữa, nâng cấp sân vận động huyện để hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới.

Để về đích nông thôn mới (NTM), bên cạnh sự đoàn kết, thống nhất của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, xã Quỳnh Hồng đã khai thác triệt để tiềm năng của địa phương thực hiện từng tiêu chí. Quỳnh Hồng đã đầu tư gần 118 tỷ đồng (trong đó nhân dân đóng góp trên 27 tỷ đồng) để xây dựng các hạng mục NTM, bao gồm: bê tông hóa 5,1km đường trục xã, 9,8km đường trục thôn, 23,3km đường ngõ xóm cùng nhiều hạng mục công trình khác. Đồng thời, xã có nhiều chủ trương khuyến khích người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, hình thành các vùng, cơ sở sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa, phát triển kinh tế. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt trên 45 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,99%. Các tiêu chí về y tế, giáo dục, văn hóa - xã hội, vệ sinh môi trường đều bảo đảm, hệ thống chính trị, an ninh trật tự được giữ vững. Ông Đào Văn Thừa, thôn La Văn 3 phấn khởi cho biết: Quỳnh Hồng vừa được tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM, diện mạo địa phương nay đã khởi sắc toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên. Đó là minh chứng cho sức mạnh của ý Đảng lòng dân.

Cũng như Quỳnh Hồng, các xã cuối cùng của Quỳnh

Phụ là An Vinh, Quỳnh Xá, Quỳnh Châu, Quỳnh Lâm cũng vừa được tỉnh thẩm định và công nhận đạt chuẩn NTM.

Thời gian qua, nhiệm vụ xây dựng NTM của Quỳnh Phụ luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của tỉnh. Cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân các xã đồng thuận, quyết tâm cao hoàn thành các tiêu chí. Các cơ quan, đơn vị của huyện được giao phụ trách các tiêu chí tích cực tham mưu tổ chức thực hiện các nội dung, tiêu chí theo chỉ đạo. Đến nay, toàn huyện có 36/36 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó 3 xã Quỳnh Thọ, An Khê, An Vũ đang ký xây dựng xã NTM nâng cao và xã NTM kiểu mẫu.

Để trở thành huyện NTM, Quỳnh Phụ đã đạt 5/9 tiêu chí, gồm các tiêu chí về thủy lợi, điện, sản xuất, an ninh, trật tự xã hội và tiêu chí chỉ đạo xây dựng NTM. 4 tiêu chí chưa đạt gồm tiêu chí về quy hoạch, giao thông, y tế, văn hóa, giáo dục và tiêu chí môi trường.

Bên cạnh việc khẩn trương hoàn thiện tiêu chí về quy hoạch vùng huyện, các tiêu chí khác như giao thông, y tế, văn hóa, giáo dục và môi trường đang được gấp rút hoàn thiện các hạng mục, tiểu mục cuối. Một loạt các tuyến đường ĐH.73, ĐH.74, ĐH.78, ĐH.82, ĐH.83 và các hạng mục khác như sân vận động huyện, Trung tâm Văn hóa Thể thao... đang được tiến hành nâng cấp, sửa chữa. Đến nay,

các công trình đã đạt trên 70% khối lượng, dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2019. Song song với đó, huyện đang tích cực triển khai xây dựng bể chứa bao bì thuốc bảo vệ thực vật đã qua sử dụng, xây dựng mô hình đường hoa, bồn hoa tạo cảnh quan môi trường nông thôn, phát động vệ sinh môi trường tại các địa phương.

Ông Nguyễn Văn Điêu, Bí thư Huyện ủy Quỳnh Phụ cho biết: Để sớm hoàn thành mục tiêu trở thành huyện NTM trong năm 2019, Huyện ủy, UBND huyện, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện đang tập trung chỉ đạo các phòng, ban, ngành liên quan phối hợp với sở, ngành chuyên môn của tỉnh để được hướng dẫn thực hiện, hoàn thiện hồ sơ để nghị thẩm định, hồ sơ minh chứng các tiêu chí NTM cấp huyện theo các hướng dẫn của trung ương và của tỉnh. Tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân đẩy mạnh phong trào "Chung sức xây dựng NTM". Đồng thời, huy động mọi nguồn lực cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và nhân dân đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành các tiêu chí, các hạng mục đang thi công, nâng cấp, tập trung mạnh mẽ cho phát triển sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đặc biệt là chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, tạo điều kiện để huyện về đích NTM theo đúng kế hoạch đề ra.

TRINH CƯỜNG

Các quỹ tài chính nên giữ hay bỏ?



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Mới đây, đoàn giám sát của Quốc hội đã đề nghị nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền để bãi bỏ ngay đối với 6 quỹ và nghiên cứu lộ trình bãi bỏ đối với 3 quỹ.

"Ngân sách nhà nước như một dòng sông đã cạn, còn các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách thì như các hồ nhỏ vắn trữ nước. Việc có quá nhiều quỹ đã làm phân tán nguồn lực nhà nước". Đó là nhận mạnh của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong buổi họp Ủy ban Thường vụ Quốc hội gần đây. Bởi có ý kiến cho rằng hiện nay đang có quá nhiều quỹ. Trong đó có không ít quỹ "thu nhiều, chi ít" cần phải sắp xếp lại. Vậy tình hình thu, chi hiện nay của các quỹ tài chính này ra sao? Quỹ nào nên giữ, quỹ nào thì bỏ?

Hiện nay, cả nước đã thành lập trên 40 quỹ/loại quỹ tài chính ngoài ngân sách và nhiều quỹ xã hội, quỹ từ thiện được thành lập ở các địa phương. Theo Chính phủ, kế hoạch năm 2019, tổng số thu của các quỹ là trên 502.000 tỷ đồng. Trong đó dự kiến ngân sách nhà nước cấp và hỗ trợ là trên 100.000 tỷ đồng.

Chênh lệch thu, chi trong năm của các quỹ là 68.000 tỷ đồng, thu nhiều hơn chi. Điều đáng bàn là qua giám sát cho thấy có sai phạm trong việc quản lý sử dụng quỹ, hiệu quả quỹ chưa cao. Ví dụ như quỹ bảo trì đường bộ. Thu và chi thì vẫn phải từ ngân sách, song từ ngày có thêm quỹ này lại phải chi trả thêm lương cho bộ phận trung gian.

Một số chuyên gia khác thì lại cho rằng, cần rà soát, đánh giá lại, quỹ nào hoạt động tốt, đúng tôn chỉ mục đích, mang lại hiệu quả thì giữ, còn lại thì làm rõ quỹ nào nhỏ, không có hoạt động đáng kể thì cần dẹp bỏ.

Nhân rộng mô hình nuôi tôm siêu tiết kiệm



Ảnh minh họa

(vtv.vn) Nhằm tiết kiệm chi phí, hướng đến sản xuất bền vững cho người nuôi tôm, Tập đoàn Việt - Úc đang đẩy mạnh nhân rộng mô hình nuôi tôm "Siêu tiết kiệm, siêu lợi nhuận".

Điểm đặc biệt của mô hình này là chia tôm ra nuôi nhiều giai đoạn có ao vèo kỹ lưỡng từ 20 - 25 ngày, sau đó mới đưa ra ao nuôi chính giúp tôm khỏe, để kháng tốt. Do đó, mô hình này gần như không dùng hóa chất, kháng sinh, từ đó giảm tối đa chi phí đầu tư cho người nuôi. Đặc biệt, việc sử dụng nguồn giống chất lượng cao do Tập đoàn Việt - Úc cung cấp có thể triển khai nuôi ao đất lẫn ao bạt, tôm tăng trưởng tốt, trong thời gian nuôi từ 90 - 100 ngày có thể thu được ở mức 25 con/kg.

NGÂN HUYNH

Không biết từ bao giờ, cây hồng xiêm "bền duyên" và gắn bó với người dân xã Lô Giang (Đông Hưng), trở thành trái ngọt nổi tiếng khắp vùng, mang lại thu nhập ổn định cho người dân nơi đây.

Có 4 sào hồng xiêm đã trồng được 15 năm, ông Vũ Xuân Hoàn, thôn Phú Nông cho biết: Từng có thời gian đi buôn hoa quả, trong số các loại hoa quả bán chạy nhất và được người tiêu dùng thích nhất có hồng xiêm Lô Giang nên hơn ai hết, tôi hiểu rõ giá trị và thị trường tiêu thụ loại quả này. Đến mùa thu hoạch, các thương lái đến mua tiêu vườn với giá ổn định, chưa có năm nào người dân phải đổ bỏ. Chính vì vậy, từ vùng cây lúa kém hiệu quả, năm 2004, tôi cải tạo, chuyển đổi sang trồng hồng xiêm xen chuối, mít. Hiện vườn của gia đình tôi có 30 cây hồng xiêm cho thu nhập gấp nhiều lần cây lúa. Hồng xiêm cho thu hoạch một vụ/năm nhưng ra hoa nhiều lứa nên thời gian thu kéo dài từ 6 - 7 tháng, tập trung nhất vào khoảng tháng 3 âm lịch.

Ngọt ngào hồng xiêm Lô Giang



Hồng xiêm thích hợp với thổ nhưỡng của xã Lô Giang, có hương vị đậm hơn hồng xiêm ở những vùng khác.

Thời điểm hồng ra hoa, nếu thời tiết nắng mưa xen kẽ cây sẽ đậu nhiều quả; nắng quá hoặc mưa kéo dài sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ đậu quả. Nếu được trồng từ cây chiết, sau 3 năm cây sẽ

cho quả, trọng trên 10 năm sẽ cho năng suất cao nhất. Trung bình mỗi sào hồng xiêm thu trên 1 tấn quả/năm, với giá bán dao động từ 20.000 - 30.000 đồng/kg, vườn hồng xiêm đem lại

nguồn thu khoảng 80 - 120 triệu đồng.

Ông Vũ Xuân Khu, Chủ tịch UBND xã cho biết: Về nguồn gốc của cây hồng xiêm được người dân truyền tai nhau kể lại, cũng không

ai rõ hồng xiêm được trồng từ bao giờ tuy nhiên theo lời kể của các cụ trên 80 tuổi, khi các cụ còn nhỏ đã thấy cây hồng xiêm sum xuê rồi. Trong xã hiện còn 3 cây hồng cổ có tuổi đời trên 100 năm, được người dân chiết cành để nhân giống. Giống hồng này có dạng quả hình ovan, màu vàng sáng, thịt rắn, màu vàng sẫm, cát mịn và độ ngọt cao. Đây là cây trồng chủ lực của xã, đời sống nhân dân vươn lên thoát nghèo, làm giàu từ cây này. Hiện toàn xã có 40ha hồng, tập trung chủ yếu ở hai thôn Phú Nông và Hoàng Nông. Nhận thấy hồng xiêm là loại cây dễ trồng, sản phẩm dễ tiêu thụ, hương vị quả ngọt, thơm, bổ dưỡng lại dễ bảo quản, vận chuyển nên từ trồng tự do, người dân đã đầu tư, chăm sóc để cây cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao nhất. Ngoài những cây hồng cổ có tuổi đời hàng chục năm, những cây hồng mới được trồng người dân đã ngắt những cành vươn lên cao để cây phát triển tán ra xung quanh, vừa hạn chế ảnh hưởng của bão gió,

vừa thuận tiện cho chăm sóc, thu hoạch. Không chỉ cung cấp một lượng quả lớn cho thị trường, người dân còn ghép, chiết và nhân giống hồng xiêm để cung cấp giống, mang lại nguồn thu đáng kể.

Ông Đỗ Tiến Lâm, Phó Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Đông Hưng cho biết: Thực tế cho thấy hồng xiêm là loại cây ăn quả thích hợp với thổ nhưỡng của xã Lô Giang, có hương vị đậm hơn so với hồng xiêm ở những vùng khác, lại ít sâu bệnh. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2020, tầm nhìn đến năm 2030, huyện đã lựa chọn hồng xiêm Lô Giang là một trong những sản phẩm chủ lực cần tập trung phát triển, xây dựng thương hiệu. Dự kiến thời gian tới huyện sẽ xây dựng mô hình điểm sản phẩm đặc thù đối với hồng xiêm, có cơ chế hỗ trợ để mở rộng thêm khoảng 28ha hồng xiêm tại Lô Giang gắn với phát triển du lịch sinh thái, trải nghiệm.

Nói không với túi nilon

Túi nilon là một trong những tác nhân gây ô nhiễm môi trường bậc nhất, nhưng việc sử dụng túi nilon vẫn diễn ra rất phổ biến. Thói quen này đã vô tình gây hại đến sức khỏe con người và môi trường sống, bởi vậy, dần loại bỏ túi nilon là một việc làm cần thiết.

Trần ngập túi nilon

Với ưu điểm bền, gọn nhẹ, dễ sử dụng, giá rẻ nên túi nilon có mặt ở khắp mọi nơi. Không thể phủ nhận sự tiện ích mà túi nilon mang lại trong sinh hoạt hàng ngày. Người tiêu dùng đi chợ mua một vài món hàng nhỏ hay nhiều món chỉ cần lấy túi nilon đựng về. Dẫn đến sử dụng túi nilon trở thành một thói quen khó bỏ. Túi nilon phổ biến đến mức nó có mặt ở khắp mọi nơi, từ nông thôn đến thành thị, từ mọi ngõ ngách của

những quán cóc ven đường đến những khu trung tâm thương mại, những chợ lớn nhỏ. Sự tiện dụng của nó khiến cho cả người mua và người bán đều quen thuộc và thật khó có thể thay đổi được thói quen này. Mỗi lần đi chợ, chị Nguyễn Thị Huệ, tổ 2, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình thường mang về rất nhiều đồ đựng trong những chiếc túi nilon. Từ thịt, cá, rau, quả, đồ ăn chế biến sẵn cho đến những đồ gia vị như chanh, hành, ớt... mỗi loại được đựng trong một chiếc túi nilon khác nhau, thậm chí, những đồ tươi sống như cá, tôm... còn được đựng bởi 2 - 3 chiếc túi nilon. Khi được hỏi sao chị không mang lần đi chợ, chị Huệ cho biết: Giờ không mấy ai dùng làn nữa. Tranh thủ hết giờ làm vào chợ mua đồ luôn, mua gì là có túi đựng nấy, rất thuận tiện. Vẫn biết tác

hại của túi nilon, vừa không bảo đảm sức khỏe vừa gây hại cho môi trường nhưng do sự tiện dụng của nó nên rất khó để không sử dụng. Bà Ngô Thị Khuy, bán rau gia vị chợ Hải sản (thành phố Thái Bình) chia sẻ: Túi nilon có đặc tính nhẹ, dai, bền, được dùng nhiều loại hàng hóa lại dễ sử dụng nên cả người mua lẫn người bán đều thích dùng. Đặc biệt giá thành túi nilon khá rẻ, chỉ 20.000 - 30.000 đồng/kg, dùng cả tuần mới hết nên tất cả các tiểu thương đều sẵn sàng lóng vai ba túi nilon vào món đồ khi khách hàng có nhu cầu.

Hạn chế sử dụng túi nilon vì môi trường

Vì sự tiện ích mà túi nilon được tận dụng và sử dụng rộng rãi, từ các chợ cho đến các cửa hàng; từ hàng tươi sống, hàng khô đến quầy thức ăn chế biến

sẵn... Trong túi rác của bất cứ gia đình nào cũng có vài chiếc túi nilon. Túi nilon không tái sử dụng được nên dễ bị vứt bỏ, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, là một trong những nguyên nhân gây hại cho sinh vật, làm thoái hóa đất và gây ô nhiễm không khí. Trong quá trình xử lý, tái chế, túi nilon còn phát sinh những khí thải độc hại gây ảnh hưởng trực tiếp lên môi trường và sức khỏe con người. Với những tác hại đó, việc hạn chế, tiến tới loại bỏ thói quen sử dụng túi nilon trong sinh hoạt là vô cùng quan trọng và cấp thiết. Để hạn chế việc sử dụng túi nilon, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với các đoàn thể tăng cường tuyên truyền về bảo vệ môi trường bằng cách thay đổi thói quen sử dụng túi nilon. Nhiều mô hình tuyên truyền về tác hại của túi nilon, vận động người dân hạn chế sử dụng túi nilon, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường đã phát huy hiệu quả. Điển hình như mô hình "Phụ nữ hạn

chế sử dụng túi nilon thay bằng làn nhựa đi chợ" của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình. Tham gia mô hình, các chị em được tìm hiểu về tác hại của túi nilon và kinh nghiệm sử dụng các vật dụng thay thế túi nilon. Từ đó từng bước hạn chế và từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon, thay vào đó sẽ dùng làn nhựa, túi vải... khi đi chợ. Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã tổ chức cấp miễn phí 4.430 làn nhựa cho cán bộ, hội viên các phường, xã.

Chính phủ đã phê duyệt đề án tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường do sử dụng túi nilon khó phân hủy trong sinh hoạt đến năm 2020. Theo đó, hướng tới sản xuất và tiêu dùng bền vững, góp phần thực hiện các mục tiêu của chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050; thay thế từng bước việc sử dụng túi nilon khó phân hủy bằng sử dụng các loại sản phẩm thân thiện với môi trường trong đời sống

hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó giải pháp kinh tế là trọng tâm kết hợp với giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức và giải pháp khoa học công nghệ. UBND tỉnh cũng đã ban hành công văn yêu cầu các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố tăng cường tuyên truyền, vận

động nhân dân sử dụng túi thân thiện với môi trường; thực hiện hiệu quả chương trình "Hạn chế sử dụng túi nilon vì môi trường" từ nay đến năm 2020.

Việc thay đổi thói quen sử dụng túi nilon của người dân không thể thực hiện được trong ngày một, ngày hai mà cần phải có thời

gian. Tuy nhiên, cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, ngay từ bây giờ, mỗi chúng ta nên tự giác hạn chế, tiến tới loại bỏ thói quen sử dụng túi nilon để bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và góp phần bảo vệ môi trường sống trong lành.

MINH NGUYỆT



Túi nilon được sử dụng phổ biến tại các siêu thị.